

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP**

Chương trình dự kiến

**LỄ KỶ NIỆM “40 NĂM, CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ƯỚC MƠ”
LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11**

**THỨ BẢY NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2024
TẠI CÔNG TRÌNH KHOA PHÁP**

MỤC ĐÍCH

- Kỷ niệm 40 năm Công trình Khoa Pháp (1984-2024)
- Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Ra mắt Ban chấp hành Alumni Khoa Pháp

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Địa điểm
	LỄ KỶ NIỆM	
14h00 - 17h00	Đón tiếp khách mời	Hội trường Vũ Đình Liên
	Khai mạc	
	Đại diện BGH ULIS phát biểu chào mừng	
	Video “40 năm, công trình nâng cấp ước mơ”	
	Tham luận về công trình Khoa Pháp	
	- ĐSQ Pháp : Công trình văn hoá và biểu tượng của tình hữu nghị	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kiến trúc sư Pháp: Công trình văn hoá và giá trị kiến trúc - Kỷ niệm Quá trình xây dựng công trình Khoa Pháp - Thay áo mới cho công trình khoa Pháp 	
	Trao giải cuộc thi “Công trình Khoa Pháp - Về miền ký ức”	
	Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam - Tri ân các Thầy Cô cựu giáo chức	
	Ra mắt BCH chi hội Alumni Khoa Pháp	
	Chụp ảnh lưu niệm	
17h00-18h30	Tiệc buffet	
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI	
13h30-17h30	Triển lãm ảnh	Đọc hành lang
19h00-21h00	Gala: Ca nhạc Pháp	Sân khấu C1

Chương trình Gala tối 16/11

Công trình khoa Pháp vừa tròn 40 tuổi. Nàng là không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Pháp mà còn là một viên ngọc sáng trong vô vàn những công trình kiến trúc đặc sắc của Pháp tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đẹp, thật ý nghĩa để tôn vinh vẻ đẹp của nàng, để tri ân nàng đã là nơi nâng cánh biết bao ước mơ. Một buổi tiệc với đậm chất Pháp, có ánh đèn lung linh, có tiệc cocktail để chúng ta thưởng thức những ly rượu vang ngọt ngào, có những bản tình ca Pháp nổi tiếng đã đi cùng năm tháng được ngân lên trên giảng đường bởi những sinh viên, những cựu sinh viên khoa Pháp tài năng.

Tiệc cocktail sẽ được bắt đầu lúc 17h bên hồ nước nơi chúng ta hàn huyên cùng nhau, cùng ôn lại truyện xưa, chụp hình kỉ niệm. Đến 18h30 thì tất cả sẽ hướng về sân khấu nơi những ánh đèn giao thoa nhau cùng những bản hoà tấu rộn ràng cùng ban nhạc Lãng Du để đêm Gala bắt đầu. Các tiết mục văn nghệ của sinh viên, của cựu sinh viên với những bản tình ca Pháp bất hủ sẽ được nối tiếp nhau, sẽ có những bất ngờ, những niềm vui vỡ oà. Sau chương trình ca nhạc là những bản hoà tấu để chúng ta cùng nhau khiêu vũ tới khuya. Với tâm huyết và tình yêu với Khoa Pháp, chúng tôi hy vọng các cựu sinh viên hãy tham gia vào lễ sinh nhật đầy ý nghĩa này để cùng nhau toả sáng trên sân khấu, cùng nhau chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của ngày trở về.